



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ สป.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2550

ตามที่ สป.มท. มีอัตราข้าราชการว่างในตำแหน่งระดับ 3 - 4 ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ในสายงานการเงินและบัญชี สายงานธุรการ และสายงานบันทึกข้อมูล นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ สป. ขอเรียนว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวแล้ว ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองการเจ้าหน้าที่ สป. ได้แจ้งสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ที่ว่างอยู่ประมาณ 40 ตำแหน่ง แต่สำนักงาน ก.พ. ไม่อนุมัติให้ดำเนินการ เนื่องจากมีบัญชีผู้จบปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ. ที่สามารถนำมาคัดเลือกได้ จึงได้ขอใช้บัญชีดังกล่าวและประกาศรับสมัครคัดเลือก แต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียง 4 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งแล้ว 3 คน ดังนั้น จึงได้ประสานให้สำนักงาน ก.พ. ส่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 ของส่วนราชการอื่น เพื่อนำมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสำนักงาน ก.พ. จะส่งบัญชีดังกล่าวมาให้ประมาณเดือนตุลาคม 2550

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กองการเจ้าหน้าที่ สป. ได้แจ้งสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอใช้บัญชีผู้จบปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ. มาคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ที่ว่างอยู่ประมาณ 40 ตำแหน่ง ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ส่งบัญชีดังกล่าวมาให้จำนวน 550 คน และได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก แต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียง 44 คน และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 22 คน จึงไม่เพียงพอที่จะคัดเลือกสำหรับตำแหน่งที่ว่างได้ จึงขอให้สำนักงาน ก.พ. ส่งบัญชีดังกล่าวเพิ่มเติมให้อีก และได้ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 28 กันยายน 2550 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2550

3. ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

กองการเจ้าหน้าที่ สป. ได้แจ้งสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดสอบแข่งขันในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ในสายงานการเงินและบัญชี สายงานธุรการ และสายงานบันทึกข้อมูล ที่ว่างอยู่ประมาณ 45 ตำแหน่ง แต่สำนักงาน ก.พ. ไม่อนุมัติให้ดำเนินการ เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. มีแผนงานที่จะจัดสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงให้ สป.มท. รอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมาดำเนินการต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการไม่มีผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง จึงได้ประกาศรับโอนข้าราชการในสายงานดังกล่าวเป็นการทั่วไปจากส่วนราชการต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าสามารถดำเนินการรับโอนได้แล้ว 1 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการรับโอนอีก 12 คน ส่วนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงาน ก.พ. คาดว่าจะได้รับในช่วงประมาณเดือนมกราคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนว่าการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ว่างและขาดแคลนอยู่ขณะนี้ต้องอาศัยและขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยตามที่กล่าวมาแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ สป. มิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่ทุกหน่วยงานมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการได้ทาง <http://moinet> ใน homepage ของกองการเจ้าหน้าที่ สป.

กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร. 0-2223-9353 (มท)50693